



ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในตำแหน่งต่างๆ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสรรหาที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถแนบท้ายประกาศนี้

ผู้สมัครสรรหาที่ได้ดำเนินการสมัครสรรหาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสรรหากำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามประกาศนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสรรหาและการชำระเงินทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๘๔-๕๘๙๙ และจัดส่งหลักฐาน ซึ่งได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสรรหาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทาง E-Mail : dlalocalapp2563@gmail.com ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการสมัครเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสรรหาและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสรรหาถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด จะมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2563.com ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

สำหรับวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.dlalocalapp2563.com โดยสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ www.dlalocalapp2563.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสรรหาได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสรรหาว่า เป็นผู้มีความสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหารายใดมีความสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสรรหา จะถือว่าผู้สมัครสรรหารายนั้น

/ เป็นผู้ขาด...

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร